



HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM/DIOXIN VIỆT NAM (VAVA)

P205-208, B17 phố Lương Định Của, Kim Liên, Hà Nội, Việt Nam

Tel: 844-3 574 5657 / 59; Fax: 844-3 574 5658

Email: hnncdcvn@fpt.vn ; Website: www.vava.org.vn

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2009

TUYÊN BỐ

CỦA HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM/DIOXIN VIỆT NAM

Ngày 02 tháng 3 năm 2009, Tòa án tối cao Hoa Kỳ đã công bố quyết định từ chối đơn thỉnh cầu của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam và các nạn nhân đề nghị xem xét lại phán quyết phi lý của các Tòa cấp dưới.

Cần nhắc lại rằng, trong cuộc chiến tranh Việt Nam, từ năm 1961 — 1971 quân đội Mỹ đã sử dụng vũ khí hoá học và chất độc hoá học, rải 80 triệu lít chất độc hoá học, 61% trong số đó là chất độc da cam có chứa 366 kg dioxin xuống 17% diện tích toàn miền Nam Việt Nam. Hậu quả của cuộc chiến tranh hoá học là rất nghiêm trọng và lâu dài đối với môi trường sinh thái và con người Việt Nam. Đã có 4,8 triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm chất độc, trong đó khoảng 3 triệu người là nạn nhân, nhiều người là phụ nữ và trẻ em.

Ngay từ những năm 60 của thế kỷ trước, nhiều nhà khoa học nổi tiếng trên thế giới và Mỹ đã lên án cuộc chiến tranh này. Cuối năm 1967, tại Copenhagen - Đan Mạch, Tòa án quốc tế Bertrand Russel đã kết luận: "... Mỹ đã chủ tâm dùng các loại vũ khí man rợ nhất, từng bị quốc tế ngăn cấm để tàn sát trẻ em, phụ nữ và dân thường ở Việt Nam".

Hậu quả của chiến tranh hoá học nói chung và chất độc da cam/dioxin nói riêng không chỉ tác động đến người Việt Nam mà cả đến nhiều binh sĩ Mỹ, Hàn Quốc, Australia, New Zealand, Canada. Nhưng các nạn nhân Việt Nam là những người phải chịu đựng nặng nề nhất, đau khổ nhất.

Nhiều năm sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc, phía Hoa Kỳ vẫn không tham gia giải quyết hậu quả chiến tranh do họ gây ra. Vì thế, ngày 30/01/2004, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam và các nạn nhân đã tiến hành vụ kiện

dân sự tập thể tại Tòa án liên bang Hoa Kỳ chống lại các công ty hoá chất đã sản xuất và cung cấp các chất độc cho quân đội Mỹ sử dụng. Nhận thấy công lý và lẽ phải thuộc về các nạn nhân Việt Nam, nhân dân Việt Nam và đông đảo bạn bè quốc tế, trong đó có các tổ chức và cá nhân ở Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Canada, Nhật Bản ngay từ đầu đã ủng hộ vụ kiện của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam và các nạn nhân. Hội Y tế cộng đồng Mỹ đã ra nghị quyết đề nghị Chính phủ, Quốc hội và các công ty hoá chất Mỹ phải chịu trách nhiệm đền bù cho tất cả các nạn nhân chất độc da cam. Ngày 15/5/2008, tại Tiểu ban châu Á - Thái Bình Dương và Môi trường toàn cầu thuộc Uỷ ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ đã có phiên điều trần với chủ đề “Trách nhiệm bị lãng quên: Chúng ta (Mỹ) có thể làm gì để giúp các nạn nhân chất độc da cam?”.

Tòa án Mỹ đã sai lầm nghiêm trọng trong việc đặc trưng chất da cam là chất diệt cỏ, không thừa nhận chất da cam là chất độc hại đối với con người. Tòa án Mỹ còn phạm sai lầm nghiêm trọng khi khẳng định việc sử dụng chất độc của Mỹ không cố ý gây thiệt hại cho con người Việt Nam. Tòa án Mỹ đã hoàn toàn phủ nhận thực tế khách quan về hậu quả của chất độc da cam/dioxin diễn ra ở Việt Nam mà nhiều nhà khoa học Việt Nam và quốc tế đã kết luận. Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam rất tiếc Tòa án tối cao Hoa Kỳ đã không chấp nhận vụ kiện này trong khi Quốc hội, Chính phủ Hoa Kỳ đã có những động thái ban đầu trong việc giải quyết hậu quả chất độc da cam/dioxin ở Việt Nam. Tòa án tối cao Hoa Kỳ đã bỏ lỡ cơ hội thể hiện sự công minh của luật pháp và tinh thần yêu chuộng công lý, tôn trọng nhân quyền của nhân dân Mỹ.

Những đau khổ do chất độc da cam/dioxin gây ra đang từng phút từng giờ cướp đi sinh mệnh và đè nặng lên cuộc sống của các nạn nhân. Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam và các nạn nhân rất bất bình về quyết định của Tòa án tối cao Hoa Kỳ; kêu gọi nhân dân Việt Nam ở trong và ngoài nước, những người có lương tri trên thế giới hãy sát cánh cùng chúng tôi đòi phía Mỹ phải có trách nhiệm pháp lý và đạo lý trong việc giải quyết hậu quả chất độc da cam/dioxin ở Việt Nam. Lẽ phải thuộc về các nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Công lý phải được tôn trọng. Chúng tôi quyết kiên trì và đẩy mạnh cuộc đấu tranh này bằng nhiều hình thức cho đến khi công lý thắng lợi!